

 **Google Play** **App Store**

Thông tin liên hệ



Email - admin@gopy.io

Tel - 0943 777 369



Gói giải pháp
Kết Nối và Phát Triển Cùng Hội Viên

Hiệp hội gặp khó khăn trong khâu quản lý thông tin hội viên, và áp lực tìm kiếm nguồn tài trợ khi phải cạnh tranh với các tổ chức cùng ngành?

Doanh nghiệp mong muốn kết nối và tương tác với cộng đồng hội viên, truyền tải thông tin nhanh chóng và tạo cơ hội kinh doanh hợp nhất?

Sinh viên tại Việt Nam hiện chưa có một cộng đồng cựu sinh viên chính thức, gặp khó khăn trong việc tổ chức và hỗ trợ để kết nối và tìm kiếm cơ hội phát triển?



Gopy giúp được gì?

- ✔ **Thông tin luôn cập nhật**
Truy cập thông tin và sự kiện một cách nhanh chóng, giúp hội viên duyệt thông tin một cách thuận tiện.
- ✔ **Cộng đồng năng động**
Tham gia vào cộng đồng với sự hỗ trợ và đồng hành từ những doanh nhân và doanh nghiệp đầy tiềm năng.
- ✔ **Kết nối và phát triển kinh doanh**
Đem đến các cơ hội tiếp cận mạng lưới doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và hợp tác.
- ✔ **Tiết kiệm chi phí**
Nhiều công cụ hữu ích giúp hiệp hội giảm chi phí quản lý và tìm kiếm nguồn lực.

1 Khảo Sát Chuyên Sâu

Khảo sát chi tiết về ý kiến, nhu cầu... từ hội viên giúp tối ưu hoá chất lượng hoạt động của tổ chức

2 Đào Tạo và Chia Sẻ Kiến Thức

Bên cạnh các khóa học với nội dung đa dạng giúp hội viên phát triển toàn diện hơn trong lĩnh vực của họ, môi trường học trực tuyến còn là nơi chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hữu ích.

3 Giám Sát Đánh Giá

Giám sát và tự động hóa quy trình thu thập dữ liệu và đánh giá kết quả, mang lại phản hồi tức thì.

Gói giải pháp Kết Nối và Phát Triển Cùng Hội Viên

4 Hoạt Động Gây Quỹ và Tài Trợ

Hỗ trợ sự kiện gây quỹ và tài trợ, tạo cơ hội cho cộng đồng hội viên. Dễ dàng thanh toán trực tiếp cho “TK Quý” hoặc “TK Chương trình tài trợ” trên nền tảng với tokens (Gopies) qua Hội nhóm trên nền tảng Gopy.

5 Tiếp Nhận và Giải Quyết Góp Ý

Hệ thống Góp Ý của Gopy hỗ trợ giải quyết góp ý từ hội viên, tạo môi trường giao tiếp hai chiều, tích cực và đảm bảo việc bảo mật thông tin.

6 Quản Lý và Kết Nối

Tích hợp hệ thống quản lý hiệu quả giúp tổ chức theo dõi và kết nối với hội viên một cách thuận tiện, nhanh chóng.

7 Dữ Liệu và Báo Cáo Trực Quan

Dữ liệu trực quan chính xác và luôn được cập nhật liên tục, giúp hội viên theo dõi sự phát triển và thúc đẩy tinh thần cạnh tranh tích cực.